



# สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

Public Relations Department's Savings Cooperatives Ltd.

4016-1019

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 618-2323 ต่อ 1806,1807

## แถลงข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการดำเนินการ ส.อ.ก.ป.ส.

ตามที่ ส.อ.ก.ป.ส. ได้แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 ออกไปก่อน เนื่องจากมีปัญหาทางการจัดทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถปิดบัญชี ได้ทันกำหนดการประชุมใหญ่วันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา นั้น

คณะกรรมการดำเนินการ ส.อ.ก.ป.ส. มิได้นิ่งนอนใจ แต่ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ ส.อ.ก.ป.ส. ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหากับทางผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณนิวัตร บริสุทธิกุล) เพื่อให้ตัวเลขทางบัญชีเกิดความถูกต้อง โดยได้ดำเนินการแก้ไขไปกว่า 80 % แล้ว คาดว่าจะเสนอให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (คุณประทีป วชิทองรัตนา) ได้ลงนามรับรองงบการเงินของ ส.อ.ก.ป.ส. ได้ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน และสามารถกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชี (ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ศกนี้)

สำหรับสาเหตุที่สำคัญของการปิดบัญชีไม่ทันกำหนดนั้น ทางคณะกรรมการดำเนินการ ส.อ.ก.ป.ส. ได้สอบถามจากทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งถือว่ามีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียแต่อย่างใดกับทาง ส.อ.ก.ป.ส. และมีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการดำเนินกิจการสหกรณ์ของ กปส. ทั้ง 2 ท่าน ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินการ ส.อ.ก.ป.ส. ทราบว่า ได้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของ ส.อ.ก.ป.ส. แล้ว พบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาใช้แทนระบบเก่าที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ของ ส.อ.ก.ป.ส. เป็นหลัก (Manual) นั้น ยังเป็นโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ ยังจำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขในช่วงของการถ่ายโอนข้อมูล (Convert) จากระบบ Manual มาเป็นระบบโปรแกรมสำเร็จรูป โดยทั่วไปต้องใช้เวลาประมาณ 6 - 12 เดือน เป็นอย่างน้อย เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับระบบโปรแกรมสำเร็จรูป นอกจากปัญหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว

/ปัญหาที่เกิดจาก ...

ปัญหาที่เกิดจากทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การ key ข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ จากปัญหาที่สำคัญทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว ก็ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและการขาดทักษะของเจ้าหน้าที่ จึงทำให้ตัวเลขทางบัญชีขาดความถูกต้องสมบูรณ์ ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชียังไม่อาจรับรองงบการเงินได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส. ขอเรียนชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทราบว่า ข่าวลือในทางลบที่เกิดขึ้นจากสมาชิกบางท่านที่อาจเข้าใจผิดถึงสาเหตุของการเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีออกไป ซึ่งทำให้เกิดกระแสข่าวลือที่มีผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาใน สอ.กปส. นั้น ทางคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส. ได้รับคำยืนยันจากผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ท่านว่า ไม่พบสาเหตุความไม่ถูกต้องตามข่าวลือมีเพียง 2 สาเหตุที่ได้ชี้แจงข้างต้นเท่านั้น จึงขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านอย่าได้วิตกกังวล เพราะผลประโยชน์ที่เพื่อนสมาชิกจะได้รับในปีนี้อย่างคงเป็นไปตามปกติ (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประมาณร้อยละ 5 – 5.5) ทางคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส. ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทาง สอ.กปส. ได้ระดมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันค้นหาตัวเลขทางบัญชี ซึ่งยังคงคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 8,000 บาท โดยได้มีการเร่งรัดการทำงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และเสนอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีลงนามรับรองเพื่อจัดการประชุมใหญ่ได้โดยเร็ว

คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส. ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกมีความมั่นใจว่า สอ.กปส. เป็นสหกรณ์ที่มีฐานะมั่นคง ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในระดับมาตรฐาน และขอให้เพื่อนสมาชิกได้กรุณาขยายผลสร้างความเข้าใจแก่เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันรักษา สอ.กปส. ของเราให้คงอยู่เป็นที่พึ่งของพวกเราชาว กปส. ตลอดไป

29 ตุลาคม 2547

**หมายเหตุ :** สมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยประเด็นใด กรุณาสอบถามได้ที่ผู้จัดการ สอ.กปส. ได้ตลอดเวลาที่ โทร. 02-6182323 ต่อ 1016 หรือ 01-8680357